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ซึ่งองคก์รบริหารส่วนต าบลเชียงยืนได้มีการประชุมหารือร่วมกับนายอ าเภอเชียงยืนแล้ว และปัจจุบันรอความชัดเจน1 

จากนายอ าเภอเชียงยืนในการขอใช้พื้นที่ดังกล่าว หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 2 

  มติ ทีป่ระชุมรับทราบ 3 
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ประจ าปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้ประสานกับผู้รับผิดชอบให้ด าเนินการในประเด็นที่นักศึกษาร้องเรียนและที่คณะ7 

สามารถด าเนินการให้ได้ก็จะทะยอยท า เช่น การซ่อมแซมห้องน้ า ยกเว้นบางเรื่อง เช่น การเปิดให้บริการห้องสมุด 8 
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คณะกรรมการประจ าคณะจะหมดวาระในวันที่ 7 มกราคม 2561 และหัวหน้าส านักงานคณบดีได้เสนอให้มีการสรร14 

หาโดยระเบียบเดิมดังเช่นที่ผ่านมา แต่เนื่องจากปัจจุบันโครงสร้างของคณะได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม15 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว หากประกาศใหม่ออกมาก็จะไม่มีภาควิชาแล้ว จึงหารือว่าจะ16 

ด าเนินการสรรหาโดยใช้ระเบียบเดิมไปก่อน หรือรอโครงสร้างใหม่ออกมาจึงจะด าเนินการตามประกาศใหม่ 17 
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2.4 สภาเกษตรกรจังหวัดเลยขอใช้พื้นที่สถานีฟาร์มฯ 20 

                     ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสภาเกษตรกรจังหวัดเลยขอใช้พ้ืนที่สถานีฟาร์มฯ โดยได้ท า21 

บันทึกเรียนให้อธิการบดีทราบความว่า ด้วยปัจจุบันคณะยังมีความจ าเป็นในการใช้สถานีฟาร์มฯ เช่นเดิม แต่อย่างไร22 

ก็ตามหากสภาเกษตรกรจังหวัดเลยและสหกรณ์การเกษตร ปศุสัตว์จังหวัดเลย จ ากัด มีความประสงค์จะร่วมใช้ ก็23 

ขอให้ท าหนังสือขออนุญาตไปยังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ที่แจ้ง ทั้งนี้ คณะก็24 

ได้ท าหนังสือเรียนเชิญทั้ง 2 องค์กรมาหารือแลกเปลี่ยนเพ่ือแสวงหาแนวทางในการร่วมใช้และร่วมกับผิดชอบ25 

ทรัพยากรที่มีอยู่ต่อไปด้วย นอกจากนี้ ได้มีการน าเสนอข้อมูลเบื้องต้นสถานที่ฟาร์มฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการ26 

บริหารมหาวิทยาลัยทราบ โดยคณบดีคณะบริหารและธุรกิจการบัญชี (รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช) มี27 

ความสนใจการใช้พื้นท่ีสถานีฟาร์มเพ่ือท าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงการเกษตร ก็จะได้มีการหารือความร่วมมือต่อไป  28 

  มติ ทีป่ระชุมรับทราบ 29 
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2.5 การเตรียมการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ (KVAC19)  31 

  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์แจ้งให้ที่ประชุมทราบการเตรียมการประชุม32 

วิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ (KVAC19) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4-5  เมษายน 2561 ภายใต้หัวข้อ “Strengthen 33 

Local for Global Health” ส าหรับสถานที่จัดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 34 

  มติ ทีป่ระชุมรับทราบ 35 
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  ประธานเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณากรณมีหาวิทยาลัยขอนแก่นขอให้ทบทวนข้อเสนอในการติดตั้ง39 

เสาสัญญาณของบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด ซึ่งคณะได้ท าบันทึกอนุญาตให้ต่อสัญญาตามข้อตกลงและติดตั้งโครงข่าย40 
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สื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย โดยขอให้พิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษา (เงินสนับสนุนในกิจกรรมของคณะสัตว -1 

แพทยศาสตร์) ตามความเห็นชอบที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ในคราวประชุมนัดพิเศษ เมื่อวันที่ 20 2 

กันยายน 2560 โดยฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แจ้งให้คณะทราบความว่า ไม่สามารถ3 

เสนอขอเงินสนับสนุนทุนการศึกษาตามที่คณะร้องขอได้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ท าบันทึกข้อตกลงติดตั้ง4 

โครงข่ายสื่อสารแบบไร้สาย (MOU) กับบริษทั ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากัด เป็นระยะเวลา 5 ปีนับตั้งแต่5 

วันที่ 1 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ได้ให้สิทธิ์แก่บริษัทฯ ในการใช้6 

พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย เพ่ือติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายสื่อสารข้อมูลแบบไร้สายครอบคลุมพ้ืนที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่าง7 

ยิ่งในเขตการศึกษา ซึ่งนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถเข้าใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และ8 

มหาวิทยาลัยก็จะไม่เรียกเก็บค่าตอบแทนหรือเงินใดๆ จากบริษัทฯ รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์รับ -ส่งสัญญาณ9 

โทรศัพท์เคลื่อนที่ตลอดอายุบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงไม่สามารถเสนอขอเงินสนับสนุน10 

ทุนการศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 11 

  มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ และคณะฯ จะท ำหนังสือแจ้งไปยังมหำวิทยำลัย คือ ไม่12 

เสนอขอทุนสนับสนุนกำรศึกษำตำมที่คณะขอไปอีกครั้งตำมเงื่อนไขท่ีมหำวิทยำลัยแจ้งให้คณะทรำบ 13 

 14 

 15 

3.2 อธิการบดีมีหนังสือให้คณะด าเนินการตามข้อร้องเรียนของ Cruelty Free  16 

  ประธานเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณากรณีอธิการบดีมีหนังสือให้คณะด าเนินการตามข้อ17 

ร้องเรียนของ Cruelty Free  โดยให้คณะพิจารณาด าเนินการปรับปรุงกระบวนการใช้สัตว์ในการเรียนการสอน18 

เพ่ือให้ได้มาตรฐานตามที่องค์กรดังกล่าวร้องเรียน ซึ่งที่ผ่านคณะก็ได้พยายามด าเนินการแก้ไขปรับปรุงไปบ้างแล้ว 19 

เช่น ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ก็ได้มีการใช้ซากสัตว์ทดลองที่ได้รับบริจาคจากโรงพยาบาลสัตว์ เป็นต้น ในส่วนของ20 

ภาควิชาศัลยศาสตร์ฯ ที่ยังคงมีการใช้สัตว์เป็นอยู่ก็คงจะต้องเร่งด าเนินการทบทวนการใช้สัตว์ทดลองในการจัดการ21 

เรียนการสอนต่อไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 22 

  ประธานให้หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์เสนอต่อที่ประชุมความว่า สัตว์เป็นก็23 

มีความส าคัญในการใช้เพื่อการเรียนการสอน เพียงแต่ว่าจะใช้ส่วนใดบ้าง การเลี้ยงสัตว์ก็อยู่ในหลักเกณฑ์มาตรฐาน 24 

ควรจะมีการเสวนากลุ่มการเรียนการสอนที่มีการใช้สัตว์ทดลองทั้งหมด พอได้ข้อสรุปจะได้ด าเนินการไปในทิศทาง25 

เดียวกัน มีการตัดสินใจร่วมกันทั้งหมด 26 

   ประธานเสนอต่อที่ประชุมให้ความเห็นเพ่ิมเติมความว่า เห็นด้วยกับหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์27 

และวิทยาการสืบพันธุ์ และจะได้กิจกรรมดังกล่าว โดยจะเรียนเชิญผู้แทนจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์28 

มหาวิทยาลัย และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาร่วมแลกเปลี่ยนด้วย 29 

  มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 30 

 31 

3.3 (ร่าง) หลักเกณฑ์สรรหา/แต่งตั้งกรรมการประจ าคณะภายหลังการปรับโครงสร้างคณะ 32 

  ประธานเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑส์รรหา/แต่งตั้งกรรมการประจ าคณะ33 

ภายหลังการปรับโครงสร้างคณะ เนื่องจากผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ าคณะจะ34 

หมดวาระในวันที่ 7 มกราคม 2561 เพ่ือให้มีความต่อเนื่อง จึงขอหารือหลักเกณฑ์สรรหาผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา35 

และผู้ทรงคุณวุฒิด้วย  โดยคณะกรรมการประจ าคณะฯ จะมีองค์ประกอบดังนี้ 36 

1. คณบดี   เป็น ประธาน 37 

2. รองคณบดี   เป็น กรรมการ 38 

3. ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา  เป็น กรรมการ (ให้คณะเป็นผู้ก าหนดวิธีการได้มา โดยเลือกมาจากผู้ด ารง   39 

               ต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา) 40 
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4. ผู้ทรงคุณวุฒิ   เป็น กรรมการ (ให้คณะเป็นผู้ก าหนดวิธีการได้มาโดยเลือกจากอาจารย์ประจ า  1 

       ซ่ึงมิได้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา หรือบุคคลที่มีความรู้ 2 

       และความเชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้อง ตามความต้องการของ 3 

       คณะ) 4 

5. หัวหน้าส านักงานคณบดี เป็น กรรมการและเลขานุการ 5 

ทั้งนี้ จ านวนกรรมการตาม ข้อ 3 รวมกับ ข้อ 4 แล้วจะต้องมีจ านวนเท่ากับกรรมการตามข้อ 2 (ในส่วนของคณะมี6 

จ านวนรองคณบดี 6 ฝ่าย) 7 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 8 

  มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้ 9 

1. ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา จ านวน 1 คน 10 

2. ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเลือกตั้งจากอาจารย์ประจ ากลุ่มคลินิก จ านวน 2 คน ปรีคลินิก จ านวน 11 

2 คน 12 

3. ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเลือกตั้งจากคณาจารย์ จ านวน 1 คน 13 

  14 

3.4 ก าหนดจัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 15 

   ประธานเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาก าหนดจัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 ซึ่งจะ16 

จัดขึ้นในวันที่ 27 ธันวาคม 2560  ณ บริเวณลานจอดรถอาคารพิเชฎฐ์ฯ ซึ่งจะมีการแข่งขันกีฬาสีบุคลากร มอบ17 

เกียรติบัตรและของที่ระลึกเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านต่าง ๆ และผู้ส าเร็จการศึกษาด้วย 18 

  มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 19 

 20 

3.5 ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรณี อ.สพ.ญ.ดร.ปาณิสรา คุณกิตติ และ  21 

อ.น.สพ.ดร.สุวลักษณ์  ศรีสุภา 22 

  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วย23 

ศาสตราจารย์ กรณี อ.สพ.ญ.ดร.ปาณิสรา คุณกิตติ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และ อ.น.สพ.ดร.สุวลักษณ์  ศรีสุภา 24 

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ รายละเอียดตามผลงานเวียนในที่ประชุม 25 

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอและเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป และท า26 

หนังสือแจ้ง อ.สพ.ญ.ดร.ปาณิสรา  คุณกิตติ กรณีเรื่องการลงนามในแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมใน27 

ผลงานวิจัย เรื่อง Osmotic tolerance of feline epididymat spermatozoa ขอให้มีผู้ร่วมงานลงนาม28 

ให้ครบทุกท่าน เนื่องจากหากไม่สามารถลงนามได้ครบ คณะกรรมการพิจารณาผลงานประจ ามหาวิทยาลัยจะ29 

แบ่งสัดส่วนภาระงานแก่ผู้ร่วมวิจัยทุกท่านเท่ากัน และงานวิจัยดังกล่าวเป็นงานวิจัยหลักในการขอก าหนด30 

ต าแหน่งครั้งนี้ อาจส่งผลให้ผลการพิจารณาไม่ผ่าน  31 

 32 

3.6 เสนอชื่อผู้ทรงคุณพิจารณาผลงานเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรณี อ.สพ.ญ.ดร.ปาณิสรา คุณกิตติ และ  33 

อ.น.สพ.ดร.สุวลักษณ์  ศรีสุภา 34 

  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา35 

ผลงานเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรณี อ.สพ.ญ.ดร.ปาณิสรา คุณกิตติ และ อ.น.สพ.ดร.สุวลักษณ์  ศรีสุภา 36 

รายละเอียดตาม PowerPoint น าเสนอในที่ประชุม 37 

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ  38 

 39 

 40 
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3.7 ขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน กรณี  1 

ผศ.สพ.ญ.ดร.สิริขจร  ตังควัฒนา  2 

   ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งเป็นรอง3 

ศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์  รายละเอียดตามผลงานเวียนในที่ประชุม และเสนอชื่อ4 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน กรณี ผศ.สพ.ญ.ดร.สิริขจร  ตังควัฒนา รายละเอียดตาม PowerPoint น าเสนอในที่5 

ประชุม 6 

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 7 

 8 

3.8 รับรองผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากรณี นายศรายุทธ  นามพุทธา 9 

   ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ10 

บัณฑิตศึกษากรณี นายศรายุทธ นามพุทธา หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข 11 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 12 

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 13 

 14 

3.9 รับรองเกรดระดับบัณฑิตศึกษา 15 

  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองเกรดนักศึกษา ระดับ16 

บัณฑิตศึกษา จ านวน 2 รายวิชา ดังนี้ 17 

 18 

รหัส     ชื่อ-สกุล S ที่ต้อง 
เรียน 

S สะสม ลงต้น 
2560 

S ที่ผ่านต้น 
2560 

1. วิชา 710898 Thesis     
575180012-5 Mr.KHONESAVANNH  PHOMVIXAY 36 34 2 3 

2. วิชา 710 997 Dissertation     
557180001-2 นายวุฒิศักดิ์  คุณุ 48 47 1 1 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 19 

  มติ ที่ประชุมมีมติรับรองเกรดในรายวิชาล าดับที่ 2 ส าหรับรายวิชาล าดับที่ 1 ขอยกเลิกการ20 

ออกเกรด Mr.KHONESAVANNH  PHOMVIXAY เนื่องจากงานยังไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 21 

 22 

3.10 ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ 2 รายวิชา 23 

   ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ 2 24 

รายวิชา ดังนี้ 25 

1. รายวิชา เตรียมสหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีการสืบพันธุ์สัตว์  26 

2. รายวิชา การจัดการดูแลสุขภาพสัตว์อินทรีย์  27 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 28 

  มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เปิดรายวิชาใหม่ล าดับที่ 1  ส าหรับรายวิชาล าดับท่ี 2 ขอให้ชะลอ29 

ไว้ก่อน เนื่องจากยังไม่มีความพร้อมในเรื่องจัดการเรียนการสอน 30 

 31 

3.11 แก้ไขเกรดรายวิชา 710 531, 711 121 32 

  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา แก้ไขเกรด ดังนี้  33 
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-รายวิชา 710 531 คลินิกปฏิบัติด้านสัตว์เล็ก ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 จ านวน 2 ราย คือ 1 

 1. นางสาวพุทธชาด  จินจิว จากเกรด I แก้ไขเป็นเกรด C 2 

 2. นายชยณัฐ  แสงสกุล   จากเกรด I แก้ไขเป็นเกรด D+ 3 

-รายวิชา 711 121 วิทยาเอมบริโอทางสัตวแพทย์ ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 จ านวน 2 ราย คือ 4 

 1. นางสาวอังค์วรา  นิหะ  จากเกรด I แก้ไขเป็นเกรด B 5 

 2. นางสาวมณฑิชา  ไชยรักษ์ จากเกรด I แก้ไขเป็นเกรด C 6 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 7 

  มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 8 

 9 

3.12 รับรองหลักสูตร สพ.บ. (2558) ปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ สกอ. 10 

  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองหลักสูตร สพ.บ. (2558) 11 

ปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ สกอ. ใน 3 ประเด็น ดังนี้ 12 

1. การก าหนดจ านวนหน่วยกิตที่สามารถลงทะเบียนได้ในแต่ละภาคการศึกษาควรก าหนดให้ลงทะเบียนได้ไม่13 

น้อยกว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ14 

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 11 และสอดคล้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้น15 

ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 12.3 16 

2. การระบุผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะในหมวด 4 ผลการ17 

เรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ไม่สอดคล้องกับที่ระบุในแผนที่แสดงการกระจายความ18 

รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) นอกจากนี้19 

มหาวิทยาลัยควรบูรณาการมาตรฐานผลการเรียนรู้และการจัดท าแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ20 

มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 21 

และหมวดวิชาเลือก ให้สอดคล้องสัมพันธ์ ทั้งนี้ เพ่ือให้มีเป้าหมายอขงหลักสูตรที่เด่นชัดในการพัฒนา22 

มาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน 23 

3. การระบุเกณฑ์การประเมินประจ าปีของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพ่ือการ24 

ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ควรก าหนดระยะเวลาการประเมินให้สอดคล้องกับรอบ25 

ระยะเวลาของหลักสูตร และควรมีการประเมินผลการด าเนินงานที่เหมาะสมในแต่ละปี 26 

ซึ่งฝ่ายวิชาการได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะฯตาม27 

รายละเอียดเล่มรายงานเวียนในที่ประชุม 28 

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 29 

 30 

3.13 ก าหนดวันที่รับรองเกรดภาคต้น ปีการศึกษา 2560 31 

   ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาก าหนดวันที่รับรองเกรดภาคต้น ปี32 

การศึกษา 2560 ในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. 33 

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 34 

 35 

3.14 รางวัลการตีพิมพ์ SCOPUS ของคณะ 36 

ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารางวัลการตีพิมพ์  37 
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SCOPUS ของคณะ ซึ่งมหาวิทยาลัยก าหนดจ านวน 26 เรื่อง ในส่วนของคณะมีผลงานจ านวน 35 เรื่องซึ่งเกิน1 

เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด จึงขอรับรางวัลเป็นเงินเพื่อจะน าเข้ากองทุนวิจัยใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ที่มีผลงาน2 

ตีพิมพ์ของบุคลากรคณะต่อไป 3 

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 4 

 5 

3.15 รับรองผลการคัดเลือกต าแหน่งสัตวแพทย์ 6 

   ประธานให้รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองผลการคัดเลือก7 

ต าแหน่งสัตวแพทย์ ซึ่งได้ท าการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 และสอบภาคความ8 

เหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ผลปรากฏว่า นางสาวภัชญา  ทัศคร เป็นผู้ได้รับ9 

การคัดเลือก  10 

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองผลการคัดเลือกตามเสนอ 11 

 12 

3.16 เข้าร่วมเป็นเครือจ่ายจัดโครงการประกวดโคพันธุ์อเมริกันบราห์มันนานาชาติ ร้อยรวมดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน 13 

   ประธานเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายโครงการประกวดโคพันธุ์อเมริกันบ14 

ราห์มันนานาชาติ ร้อยรวมดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 ในวันที่ 28-29 เมษายน 2561 ณ ศูนย์15 

ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งในส่วนของคณะจะให้ความร่วมมือใน16 

การตรวจสุขภาพ เป็นวิทยากรให้ความรู้ รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 17 

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 18 

 19 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  20 

4.1 สาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 21 

  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบสาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร22 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 23 

1. ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน  24 

2. การแบ่งหน่วยงาน หน่วยงานย่อย และการจัดตั้งหน่วยงานภายในคณะ 25 

2.1 การแบ่งหน่วยงาน หน่วยงานย่อย และการจัดตั้งหน่วยงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 26 

2.2 การแบ่งหน่วยงาน หน่วยงานย่อย และการจัดตั้งหน่วยงานภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 27 

2.3 การแบ่งหน่วยงาน หน่วยงานย่อยภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ 28 

     3. การปรับปรุงยุบรวมหลักสูตรให้น้อยลง 29 

     4. การจ่ายเงินชดเชย  30 

รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับปรับปรุง) ครั้งที่ 31 

11/2560  เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 และครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560  เอกสาร32 

ประกอบวาระการประชุม 33 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  34 

 35 

4.2 สาระส าคัญจากการร่วมประชุมกรรมการสัตวแพทยสภา 36 

  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์แจ้งให้ที่ประชุมทราบสาระส าคัญจากการร่วมประชุมกรรมการ37 

สัตวแพทยสภา  ดังนี้ 38 

1. การเจรจาการค้าน าเอาสัตวแพทย์ไปอยู่ใน List Medical service 39 



- 8 - 
 

 

2. การสอบเพ่ือขออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่าง ๆ 1 

พ.ศ. 2561 2 

3. ขอความเห็นชอบหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 3 

4. ขอทราบจ านวนคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ตามมาตร 16(1) และ (2) 4 

โดยทั้งนี้คณะจะท าหนังสือยื่นคัดค้านมติที่ประชุม กรณีแต่งตั้งกรรมการสัตวแพทยสภาโดยต าแหน่ง ตามมาตรา 16 5 

(1) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 เนื่องจากยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการโดยต าแหน่งจาก6 

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ที่มีอยู่เพ่ิมเติมให้ครบถ้วนแต่อย่างใด กล่าวคือขณะนี้มีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์อีก 7 

2 คณะที่ได้รับการแต่งตั้งแล้ว คือ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ คณบดีคณะสัตว8 

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ครั้งที่ 9 

11/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16พฤศจิกายน 2560  เอกสารประกอบวาระการประชุม 10 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 11 

 12 

4.3 สาระส าคัญจากการร่วมประชุมอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ 13 

 ประธานให้รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์แจ้งให้ที่ประชุมทราบสาระส าคัญจากการร่วมประชุม14 

อนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ ดังนี้ 15 

1. สรุปการประชุมเพ่ือระดมความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 16 

2. ขอความเห็นชอบหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 17 

รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวัน18 

พฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560  เอกสารประกอบวาระการประชุม 19 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 20 

 21 

4.4 สาระส าคัญจากการร่วมประชุมสัตวแพทยศาสตร์ศึกษา ประจ าปี 2560 22 

   ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบสาระส าคัญจากการร่วมประชุมสัตวแพทยศาสตร์ศึกษา ประจ าปี 2560 23 

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยมีประเด็นที่น่าสนใจคือการจัดเสวนาหัวข้อ 24 

“อนาคตอันใกล้ สัตวแพทย์ไทยล้นตลาด : วิกฤตหรือโอกาส ?” ในงานประชุมวิชาการ ICVS2017 Session Vet 25 

Education Consortium Meeting โดยได้มีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับแวดวงวิชาชีพการสัตวแพทย์ทั้งคณาจารย์ รอง26 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้ประกอบการธุรกิจเอกชน มาร่วมให้ข้อมูลถึงแนวโน้มและทิศทางของบุคลากรทางด้านสัตวแพทย์ซึ่ง27 

ในปัจจุบันได้มีสถาบันการศึกษาต่างๆทยอยเปิดตัวในการผลิตสัตวแพทย์เพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตามผลสรุปที่ได้จากการ28 

เสวนามั่นใจว่าในสองทศวรรษหน้านี้ปัญหาสัตวแพทย์ล้นตลาดจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเนื่องจากหลายปัจจัย เช่น การ29 

เกษียณอายุราชการของสัตวแพทย์อบรมในระดับอ าเภอที่มีอยู่ประมาณ 500 กว่าคนซึ่งในส่วนนี้คาดว่ารัฐบาลจะให้30 

ต าแหน่งสัตวแพทย์ปริญญาเข้าไปทดแทน นอกจากนั้นยังมีการเกษียณอายุราชการของนายสัตวแพทย์ประจ าจังหวัด31 

ต่างๆที่มีการเกษียณอยู่ทุกๆปี รวมถึงภาคธุรกิจเอกชนที่มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้เข้าร่วมเสวนา32 

จากภาคธุรกิจเอกชนได้เสนอแนะก็คือในเรื่องของคุณภาพของบัณฑิตสัตวแพทย์มากกว่าโดยเฉพาะในเรื่องของ33 

ความสามารถทางด้านภาษาเนื่องจากในปัจจุบันการแข่งขันในการขึ้นสู่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรปัจจัยด้านภาษาเป็น34 

สิ่งส าคัญมาก และอีกประเด็นหนึ่งที่ผู้เข้าร่วมเสวนาได้แสดงความคิดเห็นไว้ก็คือการขาดแคลนนายสัตวแพทย์ในแวดวง35 

ของสัตวเศรษฐกิจซึ่งตรงนี้ถือเป็นโจทก์ของทุกมหาวิทยาลัยในการน าไปพิจารณาด าเนินการประกอบการตัดสินใจในการ36 

ผลิตบัณฑิต โดยส่วนใหญ่ในปัจจุบันมากกว่าร้อยละ 50 ของบัณฑิตสัตวแพทย์จะท างานในโรงพยาบาลสัตว์หรือคลินิก37 

สัตว์เล็ก  นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมเสวนายังได้มีการพูดถึงการสร้างทักษะด้านต่างๆที่มีความจ าเป็นในการประกอบวิชาชีพ 38 

เช่น ทักษะการสื่อสาร ภาวะผู้น า การท างานเป็นทีม ฯลฯ เป็นต้น 39 
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  มติ ที่ประชุมรับทราบ  1 

 2 

4.5 สาระส าคัญจากการร่วมประชุมภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 3 

   ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบสาระส าคัญจากการร่วมประชุมภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์4 

แห่งประเทศไทย ดังนี้ 5 

1. มาตรการคุ้มครองหรือผ่อนปรนบุคคลที่มาเป็นคณะกรรมการสัตวแพทยสภาโดยต าแหน่งในกรณีถูก6 

ฟ้องร้องจากหน่วยงานต่าง ๆ 7 

2. แนวทางการท างานของนายสัตวแพทย์แบบสหวิชาชีพกับวิชาชีพใกล้เคียง 8 

3. การเสนอให้สัตวแพทยสภาทบทวนมติกรณีที่นั่งของคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ในสัตวแพทยสภาควร9 

ด าเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.วิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.2545 10 

รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที ่5/2560 (ครั้งที่ 11 

28)  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560  เอกสารประกอบวาระการประชุม 12 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 13 

4.6 สาระส าคัญจากการร่วมประชุมภาคีคณบดีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14 

  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบสาระส าคัญจากการร่วมประชุมภาคีคณบดีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ 15 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 16 

1. การจัดการขยะติดเชื้อ 17 

2. การจัดการขยะอันตรายและสารเคมี 18 

3. แนวทางในการพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการ 19 

รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมคณบดีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2560 20 

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 21 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 22 
 23 

4.7 ความคืบหน้าของการปรับโครงสร้างคณะ 24 

  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าของการปรับโครงสร้างคณะ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบ25 

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2560  เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 26 

เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันรออธิการบดีลงนาม หากลงนามเรียบร้อยแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ 27 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 28 
 29 

4.8 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้คณะฯประจ าเดือนพฤศจิกายน 30 

2560 31 

  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงิน32 

รายได้คณะฯ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 จากระบบ KKUFMIS ดังนี้  เงิน33 

งบประมาณแผ่นดินที่ตั้งไว้จ านวนเงิน 2,115,500.00 บาท ได้ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว 377,054.01 บาท คิดเป็น 34 

17.82% คงเหลือจ านวนเงิน 1,738,445.99 บาท ส่วนงบประมาณเงินรายได้ที่ตั้งไว้ จ านวนเงิน 61,913,657.00 35 

บาท ได้ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว 5,551,501.21 บาท คิดเป็น 8.97% คงเหลือจ านวนเงิน 56,362,155.79 บาท 36 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  37 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ  38 
 39 

4.9 รายงานค่าสาธารณูปโภค 40 

  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายงานค่าสาธารณูปโภค ดังนี้ 41 



- 10 - 
 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24  



- 11 - 
 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

และ ค่าน้ าประปา ปีงบประมาณ 2561 กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังไม่ได้น าข้อมูลเข้าระบบฯ จึงไม่สามารถน าข้อมูลรายงานต่อที่ประชุมได้ในครั้งนี้ 23 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 24 
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4.10 ประกาศผลการคัดเลือกผู้จัดการร้านค้าสวัสดิการภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 

  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบประกาศผลการคัดเลือกผู้จัดการร้านค้าสวัสดิการภายใน 2 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งได้ท าการคัดเลือกแล้วเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ผลปรากฏว่า นางสาวปาณิสรา  3 

คุณกิตติ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 4 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ  5 

 6 

4.11 บุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ ของคณะ ประจ าปี 2560 7 

   ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายชื่อบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ ของคณะ ประจ าปี 2560 8 

ซึ่งจะได้มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกเชิดชูเกียรติในงานปีใหม่ที่คณะจะจัดขึ้น ดังนี้ 9 

ล าดับที่ ประเภทรางวัล ผู้มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ 
สายผู้สอน สายสนับสนุน 

1 1.1 ด้านการสอนระดับปรีคลินิก  ผศ.น.สพ.ดร.กรวุธ พันธ์อารีวฒันา  
1.2 ด้านการสอนระดับคลินิก  อ.สพ.ญ.ดร.สุภัตรา  จิตติมณี  

2 ด้านวิจัย  1. รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล (15 เรื่อง) 
2. ผศ.สพ.ญ.ดร.สิริขจร  ตังควัฒนา  (6 เรื่อง) 

3 ด้านนวัตกรรมดีเด่น ผศ.ดร.จรีรัตน์  เอ่ียม
สะอาด 

นายสุบรร  จันทะเสน 

4 ด้านจรรยาบรรณสายผู้สอน  
และสายสนับสนุน 

ผศ.ดวงเดือน  แก่นค้างพลู นายพิทัย  กาญบุตร 

5 ด้านพัฒนานักศึกษา  ผศ.วราภรณ์  ศุกลพงศ์ นายประพันธ์  แก่นจ าปา 
6 ด้านสนับสนุนการประกันคุณภาพ  นางสมบัติ  แสงพล 
7 รางวัลด้านสนับสนุนการเรียนการสอน นางสิดาพัณณ์  สัมฤทธิ์ 
8 ด้านสนับสนุนการบริหารทั่วไป นายสมพงษ์  หอยสังข์ 
9 ด้านสนับสนุนการศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรรม 
 นายพุฒิพงศ์  พงษ์พันธ์ 

10 10.1 ด้านการบริการวิชาการและสังคม  
       ประเภทวิชาการ 

รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์  เอ่ียมละมัย 

10.2 ด้านบริการวิชาการและสังคม 
      ประเภทวิชาชีพ 

น.สพ.อวิรุทธ์  วิชัยวงษ์ 

10.3 ด้านบริการวิชาการและสังคม 
       ประเภทลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

นางสาวสายพิณ  กิวสันเทียะ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 10 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ  11 

 12 

4.12 ความคืบหน้าของการจัดท าหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง 13 

  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าของการจัดท าหลักสูตร14 

ประกาศนียบัตรชั้นสูง ซึ่งได้ส่งหลักสูตรฝึกอบรมฯ จ านวน 2 หลักสูตร คือ สาขาศัลยศาสตร์ และสาขาอายุรศาสตร์15 

สัตว์เลี้ยงไปวิทยาลัยสัตวแพทย์ช านาญการเรียบร้อยแล้ว และจะได้ด าเนินการเร่งจัดท าหลักสูตรประกาศนียบัตร16 

ชั้นสูง เพื่อเปิดรับนักศึกษาให้ทันในปีการศึกษา 2561 ต่อไป  17 
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  มติ ที่ประชุมรับทราบ  1 

 2 

4.13 ก าหนดการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯพบนักวิจัยคณะ 3 

   ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์แจ้งให้ที่ประชุมทราบก าหนดการรองอธิการบดี4 

ฝ่ายวิจัยฯ พบนักวิจัยคณะ ในวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมด้วย 5 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ  6 

 7 

4.14 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 8 

   ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ให้ที่ประชุมทราบโครงการพัฒนาศักยภาพ9 

บุคลากร STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) เพ่ือการวิจัยและพัฒนาส าหรับ10 

ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยมี11 

ภาคเอกชนเป็นผู้ร่วมด้วย รับสมัครรอบที่ 1 เดือนธันวาคม-เดือนมกราคม และรอบที่ 2 เดือนเมษายน-เดือน12 

พฤษภาคม ประกาศผลคัดเลือก รอบที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ และรอบที่ 2 เดือนมิถุนายน ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ 13 

www.nstda.or.th2stemworkorce รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 14 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ  15 

 16 

4.15 การอบรมมาตรฐานความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ 17 

   ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ให้ที่ประชุมทราบการอบรมมาตรฐานความ18 

ปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศกรรมศาสตร์ 19 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเจ้าตัวจะต้องลงทะเบียนออนไลน์เป็นรายบุคคล จึงขอความร่วมมือให้นักวิทยาศาสตร์ทุก20 

คนเข้ารับการอบรมครั้งนี้ด้วย 21 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ  22 

 23 

4.16 ปฏิทินกิจกรรมประจ าเดือน 24 

   ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพแจ้งให้ที่ประชุมทราบปฏิทินกิจกรรม25 

ประจ าเดือนธันวาคม 2560 ดังนี้26 
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 8 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 9 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้เพิ่มกิจกรรมในปฏิทินเพิ่มเติมดังนี้ 10 

1. วันที่ 25 ธันวาคม 2560 สัมมนาอาจารย์หลักสูตร 11 

2. วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะนัดพิเศษ 12 

3. วันที่ 27 ธันวาคม 2560 งานเลี้ยงปีใหม่คณะประจ าปี 13 

 14 

4.17 ก าหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2560  15 

   ประธานให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์แจ้งให้ที่ประชุมทราบก าหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2560 ระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 16 

2560   17 

วันที่ 12 ธันวาคม 2560   18 

เวลา 08.30-16.30 น.  ฝึกซ้อมบัณฑิตที่ห้องประชุมประจักษ์ฯ 19 

เวลา 18.00-22.30 น.  งานราตรีบัณฑิต ณ ลานจอดรถอาคารพิเชฏฐ์ฯ 20 

 21 

วันที่ 13 ธันวาคม 2560  งานแสดงความยินดีกับบัณฑิต รุ่นที่ 25 ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าห้องสมุด 22 

เวลา 06.00-07.00 น.   ลงทะเบียนบัณฑิต 23 

เวลา 07.00 น.   พิธีการมุฑิตาสถาบันของคณะฯ24 
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เวลา 07.30-07.40 น.  บัณฑิตถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณาจารย์ 1 

เวลา 15.00 น.   เดินทางไปหอประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก 2 

เวลา 16.00 น.   ฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 3 

 4 

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 5 

เวลา 10.30 น.   บัณฑิตตั้งแถวหน้าป้ายศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก 6 

เวลา 14.00-17.00 น.  ฝึกซ้อมใหญ่ 7 

 8 

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 9 

เวลา 08.30-09.00 น.  บัณฑิตของคณะฯ รายงานตัว 10 

เวลา 09.00 น.   บัณฑิตขึ้นรถท่ีคณะฯ 11 

เวลา 12.30 น.    พระราชทานปริญญาบัตรภาคบ่าย 12 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 13 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  14 

 15 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 16 

5.1 เล่าสู่กันฟังประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560 17 

  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงกิจกรรมเล่าสู่กันฟังประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยได้เวียนให้18 

บุคลากรได้รับทราบ ทางอีเมล์ มีเนื้อหาสาระดังนี้ 19 

1. ความคืบหน้าการปรับโครงสร้างคณะ 20 

2. ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรร่วมงานแสดงความยินดีและถ่ายภาพร่วมกับบัณฑิต 21 

3. แนวโน้มและทิศทางด้านก าลังคนด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์ 22 

4. การจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 19 ประจ าปี 2561 23 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 24 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 25 

 26 

5.2 จรรยาบรรณและธรรมาภิบาล 27 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล ซึ่งมีผู้ปกครองและนักศึกษาได้มาหารือเรื่องระบบ28 

การเรียนการสอนของรายวิชาสัตว์ฟันแทะ จึงขอให้ท าหนังสือเข้ามาเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้ง 29 

 30 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 31 

 32 

5.3 ก าหนดวาระประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ปี 2561 33 

ประธานให้หัวหน้าส านักงานคณบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบก าหนดวาระประชุมคณะกรรมการประจ า 34 

คณะ ปี 2561 ดังนี้ 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 
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ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ประจ าปี 2561 1 

ทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือน 2 

 3 

ครั้งที ่ วัน เดือน ปี เวลา 

1. 11 มกราคม 2561 13.30 น. 
2. 8 กุมภาพันธ์  2561 13.30 น. 
3. 8 มีนาคม 2561 13.30 น. 
4. 5 เมษายน 2561 13.30 น. 
5. 10  พฤษภาคม  2561 13.30 น. 
6. 7 มิถุนายน  2561 13.30 น. 
7. 12 กรกฎาคม  2561 13.30 น. 
8. 9  สิงหาคม  2561 13.30 น. 
9. 13 กันยายน  2561 13.30 น. 
10. 11  ตุลาคม  2561 13.30 น. 
11. 8 พฤศจิกายน  2561 13.30 น. 
12. 13 ธันวาคม  2561 13.30 น. 

 4 

หมายเหตุ   ยังไม่ได้ก าหนด การรับรองเกรด ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 5 

   และรับรองเกรดภาคต้น ปีการศึกษา 2561 6 

  อนึ่ง ก าหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามที่ประธานเห็นสมควร 7 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ  8 

5.4 การไม่นับรวมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา ฝึกอบรม หรือไปปฏิบัติการวิจัย และไม่นับรวม9 

ระยะเวลาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร 10 

  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบการไม่นับรวมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา ฝึกอบรม หรือไป11 

ปฏิบัติการวิจัย และไม่นับรวมระยะเวลาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร  ซึ่งพนักงาน12 

มหาวิทยาลัยประเภทบริหาร ตามข้อ 13 (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) และ (11) แห่งข้อบังคับ13 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 นอกจากนั้นยังได้ระบุไว้ในข้อ 14 ตามประกาศ 14 

กบม. 5/2558 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 15 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ  16 

 17 

5.5 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มศักยภาพในการท าวิจัยแบบผสมผสานเพื่อตีพิมพ์ในฐานข้อมูล18 

วารสาร SCOPUS” 19 

  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์แจ้งให้ที่ประชุมทราบโครงการฝึกอบรมเชิง20 

ปฏิบัติการ “การเพ่ิมศักยภาพในการท าวิจัยแบบผสมผสานเพ่ือตีพิมพ์ในฐานข้อมูลวารสาร  SCOPUS” จึงขอเชิญ21 

ชวนทุกท่านเข้าไปสมัคร ซึ่ งค่าลงทะเบียนอบรมระยะเวลา 12 เดือน จ านวน 10 คน โดยฝ่ายวิจัย22 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะให้งบประมาณสนับสนุน จากงบรายได้ของมหาวิทยาลัยในลักษณะเงินงบประมาณ23 

อุดหนุนคนละ 50,000 บาทรวมเป็นจ านวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท ส่วนผู้อบรมจะจ่ายค่าลงทะเบียน24 
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เพ่ิมเติมอีกคนละ 5,000 บาทเพ่ือเป็นแรงจูงใจและป้องกันมิให้ผู้เข้ารับอบรมละทิ้งงาน รายละเอียดตามเอกสาร1 

ประกอบวาระการประชุม 2 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ  3 

 4 

เลิกประชุมเวลา 15.45 น. 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

(นายอุดร  พุทธิมา) 11 

 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะฯ 12 
 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

นายอุดร  พุทธิมา 18 

นางสาวอัญชรินทร์  อุ่นไธสง 19 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 20 

 

 

 

   
 

         

 
 

    
 

   
   


